



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลหนองใหญ่ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) โทร ๐๓๓-๐๐๐-๕๖๓

ที่ ขบ ๐๐๓๒.๓๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

(๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

๑. เรื่องเดิม

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานของรัฐ ที่กำหนดให้หน่วยงานแสดงถึงการประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

๒. ข้อเท็จจริง

๑) ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรภายในโรงพยาบาลหนองใหญ่ ได้ดำเนินการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ของบุคลากรในหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว

๒) คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการดังกล่าว แล้วเห็นชอบให้นำผลประเมิน ในระดับดีเด่น และดีมาก จากผลการประเมิน ในข้อที่ ๑ ประกาศที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

๓. ข้อเสนอพิจารณาและขออนุมัติดำเนินการ

๓.๑ เพื่อพิจารณา ลงนามใน ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ที่แนบมาพร้อมนี้

๓.๒ ขออนุมัติเผยแพร่ ประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ รอบที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังกล่าว ขึ้นประกาศเผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน www.nongyaihospital.go.th เพื่อแสดงหลักฐานประกอบการสำรวจหลักฐาน EB ๘: หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่นและระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ

(นายณภา พรหมงาม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงนาม/อนุมัติ

(นายวสันต์ สายเสวีกุล)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่



ประกาศโรงพยาบาลหนองใหญ่

เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น โรงพยาบาลหนองใหญ่ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายวสันต์ สายเสวีกุล)

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองใหญ่

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติงานราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

ลำดับดีเด่น

ลำดับที่ ๑	น.ส.พรรณธิดา เฝ้าสกุลทอง	ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒	น.ส.วันเพ็ญ เพชรเหมือน	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๓	น.ส.ชื่นกมล ปุรินทรวงกุล	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๔	นางรัชฎาพร ประสงค์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ลำดับที่ ๕	นายนภา พรหมงาม	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางกนิษฐา พรหมงาม	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๗	นางอัจฉริยะ พงษ์จรรย์พัฒนา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๘	น.ส.รัตติกาล วิชาจารย์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ลำดับที่ ๙	นายสันติ เอื้อวงศ์พาณิชย์	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๐	น.ส.ฐิติเมตต์ รังจิรานนท์	ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๑	น.ส.สรินยา สาสมบูรณ์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๑๒	น.ส.ธนาภรณ์ สิทธิพรวรกุล	ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๓	นางยุวดี ด้ายรินรัมย์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๔	น.ส.ชนภา สีนธวัช	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๕	น.ส.เสาวนีย์ พระสุข	ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๑๖	น.ส.สุกัญญา เรือนทองดี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๑๗	นางธนัชพร เทียนวรรณ	ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
ลำดับที่ ๑๘	น.ส.จุฑามาศ ตระการบุญกิจ	ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๑๙	น.ส.กนกวรรณ กำลังพัฒนา	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๐	น.ส.กมลภรณ์ อยู่ดี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๑	น.ส.นිරนุช เชื้อมหา	ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๒	นายนำโชค มั่นคงทองเจริญ	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๓	น.ส.สุราลัย สุทธิวิจิตรโต	ตำแหน่งทันตแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๔	น.ส.ไพริน เฝยฉวี	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๒๕	นางณภามาศ อยู่ศรี	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๖	นางภัทริญา เลิศงามดี	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๗	นายไทรนนท์ ทองอินทร์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๘	นางจิรพรรณ จันทร์แจ้	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒๙	นางอุษา สมสุขสุวรรณ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๓๐	น.ส.นภาพร ศรีรัมย์	ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ลำดับที่ ๓๑	นางไซษิตา ปิตตาสงคราม	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๒	น.ส.พรพิมล ยะมะโน	ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๓	น.ส.ชญานิศ อินทร์เศรษฐ์	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๔	น.ส.นัยนา ทองอ่อน	ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ลำดับที่ ๓๕	น.ส.รุ่งนภา เรือนแก้ว	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับที่ ๓๖	น.ส.กัลยา เหลืองกลมจินดา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๓๗	น.ส.ประภา พรพจน์ธนาศ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๓๘	น.ส.ศศิวรรณ สวัสดิ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓๙	นายสมพร สุนทรปรีชาวัฒน์	ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๐	นายณัฐยุทธ กาโท	ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ลำดับที่ ๔๑	น.ส.จารินี ไมตรี	ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๔๒	น.ส.พัชรินทร์ แพร่เมตตา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๓	นายวิทยา ประสพกิจพรชัย	ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
ลำดับที่ ๔๔	น.ส.พิชญ์สินี เมืองเชียงหวาน	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๕	นางรัตนากร วงศ์ชวชิต	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๖	น.ส.ธันชมา พุทธสีมา	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๗	น.ส.เกษร เกลาเกลี้ยง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๘	น.ส.จีรนน วิลาทอง	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔๙	น.ส.นันทนา เอี่ยมสะอาด	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕๐	น.ส.น้ำทิพย์ ลากทวีพรทรัพย์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕๑	นางธิดาจันทร์ พลชัย	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๕๒	น.ส.ณัฐอร เทพวงษ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลำดับดีมาก

ลำดับที่ ๑	นางพรรณพรรณ มาลีพันธ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๒	นายศักดิ์กรีน ดินกระโทก	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๓	นางสุปราณี มะลิวัลย์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๔	น.ส.กมลชนก โตเงิน	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ลำดับที่ ๕	นายมานิตย์ ชาญพิชญ์พรวัฒน์	ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ
ลำดับที่ ๖	นางหทัยชนก อาหารกิจวัฒน์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๗	นางธรรมรักษ์ นารีรักษ์	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ ๘	น.ส.น้องนุช ภัทรขวัญ	ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ